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บทคัดยอ 

 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบการสอนและวิทยาการสอนของทาน 

นบีมุฮัมมัด   โดยศึกษาจากอัลกุรอานและอัลหะดีษ และจากทัศนะของบรรดานักปราชญมุสลิม  
ผลการศึกษาพบวา 1) รูปแบบการสอนของทานนบีมุฮัมมัด   ไดแบงออกเปน 2 

รูปแบบ คือ การสอนเปนรายบุคคล และการสอนเปนรายกลุม. 2) วิธีสอนของทานนบีมุฮัมมัด 
 มีความโดดเดนและมีความหลากหลาย ซ่ึงประกอบไปดวยวิธีสอนที่สําคัญ ไดแก วิธีสอนแบบ
บรรยาย        วิธีสอนแบบสาธิต วิธีสอนแบบอภิปราย วิธีสอนแบบฝกฝนและปฏิบตัิ วิธีสอนแบบ
ใชคําถาม วิธีสอนแบบตักเตือน วิธีสอนแบบตัรฆีบและตัรฮีบ วิธีสอนแบบอุปมาอุปมัย วิธีสอน
แบบเลาเรื่อง และวิธีสอนโดยการแสดงเปนแบบอยาง. 3) เทคนิคการสอนของทานนบีมุฮัมมัด  มี
ความเปนเอกลักษณเฉพาะและมีความหลากหลายเชนเดียวกัน ซ่ึงประกอบไปดวยเทคนิคที่สําคัญ 
ไดแก เทคนคิการสอนแบบคอยเปนคอยไปทีละขั้นตอน  เทคนิคการใหความสําคัญตอความ
แตกตางระหวางบุคคล เทคนิคการเราความสนใจ เทคนิคการใชส่ือประกอบการเรียนการสอน  
เทคนิคการสรางความเปนมติรกับผูเรียน เทคนิคการสอนแบบหยอกลอ เทคนิคการสอนโดยการ
เงียบและยอมรับ เทคนิคการสอนโดยการสาบานยืนยัน เทคนิคการสอนแบบเนนย้ํา และเทคนิคการ
สอนตามกาลเทศะ 

  และผลจากการศึกษาพบวา ทานนบีมุฮัมมัด  มิไดจํากัดวิธีสอนวธีิใดวิธีหนึ่ง
เปนการเฉพาะเจาะจงในการสอนแตละครั้งของทาน แตทานจะใชวิธีสอนและเทคนิคการสอนตาม
ความเหมาะสมของแตละบทเรียน และตามสถานการณที่หลากหลาย ดังนั้น วิทยาการสอนของทาน
จึงเปนวิทยาการสอนที่สมบูรณ และไดถายทอดจวบจนมาถึงปจจุบัน 
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ABSTRACT 
   
  The purpose of this research was to study the Prophet Muhammad ’s models 
and methods of teaching in the Holy Qur’an, Hadith and from Muslim scholar’s opinions.  

The findings indicated that 1) The model of his teaching was divided into two 
forms,  namely ; individual and collective. 2) The Prophet Muhammad  ’s methods of teaching 
were prominent and various, including explanation, demonstration, discussion, practicing and 
training, questioning, advice, Targhib and Tarhib, comparison and story telling. 3) The Prophet 
Muhammad  ’s techniques of  teaching  were also prominent and various. They were 
techniques of  step by step, taking care of student differences, evocation, using teaching aids, 
friendliness, joyfulness, quietness and agreement, vowing, repetition and an opportune moment.  

The findings also indicated that the Prophet Muhammad  did not use only 
certain methods and techniques throughout his teaching, but he applied various methods of 
teaching in accordance with the content of each subject and situation. Therefore, his methods and 
techniques of teaching were perfect, relevant and applicable to date. 
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   في التربيةأساليب الرسول    موضوع البحث 
  يوتنا  كواكول      الباحث

  راسات الإسلاميةالدّ    التخصص
   م2007    العام الدراسي

 
   البحثخلصمست

  
، التربيةو أساليبه في التدريس   فيأساليب الرسول  لدراسةهدف هذا البحث ستي    

  .علماء التربية الإسلاميةمنظور حيث يهتم بالبحث من القرآن والسنة ومن 
  أن أساليب الرسول  )1( الدراسة التي توصل إليها الباحث هي نتائجأهم ومن     

 أن أساليب الرسول )2. ( أسلوب تدريس فردية و جماعية :لوبينأسفي التدريس كانت تنقسم إلى 
هي التربية بالمحاضرة، التربية بالمشاهدة، التربية بالحوار ومن أهم أساليبه ، متنوعةربية في الت 

والمساءلة، التربية بالممارسة والعمل، التربية بالأسئلة، التربية بالوعظ والتذكير، التربية بالترغيب 
  التعليمفي أن أساليب الرسول ) 3 (.التربية بالقصص والضرب الأمثبالتشبيه و، التربية والترهيب

  الشرائع بالتدريج، رعايته ، ومن أهم أساليبه هي تعليمه تنوعةالميشمل المهارات والتقنيات 
لتعليمية  باستخدام الوسائل ا بالتشويق والإثارة، تعليمه الفروق الفردية في المتعلمين، تعليمه 

 بالسكوت والإقرار على ما بة، تعليمه  بالممازحة والمداعبالمصاحبة، تعليمه  المختلفة، تعليمه 
 المناسبات  انتهازه القول لتأكيد مضمونه وب  التعليم بالقسم، تكراره حدث أمامه، تأكيده 

  .العارضةَ في التعليم
 لايحدد  أن الرسول  هيلباحثومن نتيجة الدراسة الأخرى التي توصل إليها ا    

، ولكنه يختار في التعليم من الأساليب أحسنها وأفضلها، وأوقعها والتربية تدريسالساليب الخاصة في الأ
 ت، لذلك كان، وأشدها تثبيتاً للعلم في ذهن المتعلمينم وعقلهمفي نفس المتعلمين وأقربها إلى فهمه

                    .  التاريخ أن أساليبه أفضل وأحسن و أشمل حتى الآن وشموله، وشهادة  تعليم الرسول  طرقعموم
 
 
 
 




